

HƯNG HÀ

Thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông



Nông dân huyện Hưng Hà trồng cây vụ đông.

Đến ngày 6/10, nông dân các địa phương ở huyện Hưng Hà đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa mùa và đang tích cực sản xuất vụ đông.

Ông Nguyễn Huy Chiêm, thôn Thường Duyên, xã Văn Lang cho biết: Vụ mùa này gia đình gieo cấy hơn 3 sào, chủ yếu là giống lúa BC15. Nhìn chung năm nay thời tiết thuận, sâu bệnh hại lúa ít nên nông dân chúng tôi nhàn hơn trong khâu phòng, trừ sâu bệnh. Hiện nay gia đình đã thu hoạch xong lúa chín, năng

suất trung bình khoảng 2,5 tạ/sào.

Tại xã Minh Hòa, đến nay toàn xã đã thu hoạch hơn 80% diện tích lúa mùa. Ông Nguyễn Đình Ngà, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Toàn xã gieo cấy vụ đông với các giống cây vụ đông ưa ẩm. Đồng thời, các địa phương cũng đã xây dựng quỹ đất, triển khai kế hoạch gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh. Để đạt kế hoạch đề ra, cùng với các địa phương chủ động triển khai kế hoạch đến các hộ dân, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất vụ đông. Các địa phương tổ chức vận động nông dân tranh thủ thời tiết để tăng vụ gieo trồng trên các chân đất, đồng thời tiến hành làm thủy lợi, bảo đảm phục vụ sản xuất. Năm nay, các xã, thị trấn trong huyện ưu tiên trồng cây truyền thống có giá trị kinh tế cao và có thị

trường tiêu thụ như ngô, dưa bí...

Bên cạnh đó, các địa phương trong huyện đã tuyên truyền, vận động nông dân mở rộng diện tích cây vụ đông. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, quy hoạch vùng đối với từng cây trồng theo đề án của UBND huyện, phù hợp với đồng đất và tập quán thâm canh của địa phương. Với sự chỉ đạo kịp thời cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương và nhận thức của nhân dân về sản xuất vụ đông được nâng cao, sản xuất vụ đông năm nay ở Hưng Hà bước đầu đạt kết quả khá tốt. Đến ngày 6/10, bà con đã gieo trồng được trên 2.000ha cây màu vụ đông ưa ẩm. Một số địa phương gieo trồng cây vụ đông nhiều như xã Hồng Minh 190ha, Duyên Hải 170ha, Địch Nông 190ha, Dân Chủ 110ha... Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và bà con nông dân, tin rằng vụ đông năm nay nông dân huyện Hưng Hà sẽ giành được nhiều thắng lợi, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

MAI THƯ

THÀNH PHỐ Tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Sáng ngày 10/10, UBND thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Đồng thời, triển khai quyết định và quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị là dịp để các học viên trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong thực tiễn công tác; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác xử lý và tham mưu xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thành phố và xã, phường, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

ĐỨC DUNG

1.560ha đất lúa bị bỏ hoang ở vụ mùa năm 2019

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích đất hai lúa bị bỏ hoang ở vụ mùa năm 2019 là 1.560ha. Nguyên nhân do diện tích ruộng trồng cây xong thì bị ngập úng; tình trạng thiếu lao động làm nông nghiệp bởi ngày càng có nhiều khu công nghiệp, nhà máy được xây dựng trên địa bàn đã thu hút một lượng lớn lao động của các địa phương vào làm việc trong khi thu nhập từ cây lúa thấp...

Để hạn chế tình trạng ruộng bị bỏ hoang, thời gian qua, ngành Nông nghiệp và các địa phương tích cực tuyên truyền, chỉ đạo người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn các loại cây phù hợp, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, quy hoạch vùng nuôi thủy sản đối với vùng trũng, thấp; đẩy mạnh thực hiện tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, một số nơi nông dân còn tâm lý giữ ruộng không cho thuê, mượn dẫn đến khó tích tụ diện tích lớn.

NGÂN HUỖN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện



Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng ngày 10/10, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Tại ngày hội hiến máu, 100 cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên và sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức thu được 73 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, giáo viên, sinh viên vì cộng đồng.

NGUYỄN CUỖNG

Cùng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh

vực dịch vụ vận tải, du lịch, nhà hàng.

Từ năm 2017 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các chuyên gia kinh tế tổ chức 45 lớp tập huấn cho gần 5.000 lượt cán bộ chủ chốt doanh nghiệp. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ để điều hành doanh nghiệp, xây dựng thương

hiệu... cho các doanh nhân, doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh với đặc thù có tới hơn 95% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, khởi nghiệp từ hộ sản xuất, tổ hợp, hợp tác xã nên trình độ chuyên môn cũng như nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho các doanh nghiệp chậm phát triển, khó hội nhập, hoạt động kém hiệu quả và thậm chí một số doanh nghiệp phải giải thể sau một thời gian ngắn hoạt động. Ông Đỗ

Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: Xác định đúng những điểm yếu của doanh nghiệp và những điều doanh nhân cần, những năm qua, Hiệp hội tập trung đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp về kiến thức pháp luật, nhất là về thủ tục pháp lý đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tháng 9/2018, Hiệp hội đã thành lập Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp với nhiệm vụ chính: cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin về pháp luật, chính sách, quy định của Chính

phủ và của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng. Ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận và phân loại các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh để tổng hợp, tư vấn và báo cáo UBND tỉnh, các ngành, đơn vị chức năng xem xét giải quyết...

Không dừng lại ở đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm; đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ; giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ các lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân. Hiệp hội cũng là đơn vị tập hợp những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, để xuất giải pháp, tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, tham gia

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh và giúp doanh nghiệp phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có gần 6.500 doanh nghiệp, 821 chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 61.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến hết tháng 6/2019, các doanh nghiệp trong tỉnh đã nộp ngân sách trên 12.000 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 33.000 lao động của địa phương.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động các doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, chia sẻ với cộng đồng xã hội. Mỗi năm, các doanh nghiệp ủng hộ, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá từ 9 - 10 tỷ đồng. Ngoài thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân, doanh nghiệp, hoạt động này cũng góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nhân và văn hóa của mỗi doanh nghiệp. Bằng rất nhiều hoạt động thiết thực, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thu hút được trên 1.000 doanh nhân tham gia vào Hiệp hội và trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc, mái nhà chung cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp vươn mình hội nhập.

KHẮC DUÂN



Hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

HỘI NÔNG DÂN XÃ VŨ LĂNG

Cùng hội viên phát triển kinh tế

Những năm qua, Hội Nông dân xã Vũ Lăng (Tiền Hải) đã thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên, nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Lê Ngọc Giang, thôn Thường Kiệt là hội viên nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm biết vượt qua khó khăn xây dựng gia trại chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình ổn định của xã. Anh Giang cho biết: Những năm đầu xây dựng gia trại có nhiều khó khăn, gia đình tôi nhận được sự quan tâm của chính quyền, Hội Nông dân xã tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn khoa học kỹ thuật... Từ đó gia đình tôi đã mạnh

dạn đầu tư vào chăn nuôi theo mô hình VAC, đào 2 sào ao nuôi cá và làm chuồng nuôi 200 con gà thịt, 400 con vịt đẻ, 10.000 con ếch thương phẩm. Khi xây dựng chuồng nuôi gia cầm, anh Giang đã tuân thủ quy hoạch cách xa khu dân cư để bảo đảm vệ sinh môi trường. Thường xuyên quan tâm đến công tác vệ sinh chuồng trại, thu gom xử lý chất thải, rắc vôi bột xung quanh khu vực chuồng trại theo định kỳ. Từ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC, gia trại của gia đình anh cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Còn anh Lê Văn Dẫn, ở cùng thôn Thường Kiệt lại tìm hướng phát triển kinh tế bằng việc trồng 5 sào thanh long ruột tím. Mô hình trồng thanh long được

anh Dẫn đầu tư bài bản từ khâu bê tông vững chắc, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động theo công nghệ của Israel, với kinh phí ban đầu khoảng 150 triệu đồng. Ưu điểm của mô hình trồng thanh long xa cọt liên hoàn có sự khác biệt so với kiểu trồng truyền thống là hệ thống cảnh phân tán đều, ít bệnh hơn. Lượng hom giống ban đầu gấp đôi so với bình thường nên cành nhiều hơn, năng suất cũng cao hơn. Hiện nay diện tích trồng thanh long phát triển tốt đang cho trái vụ đầu tiên.

Ông Lê Văn Thường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Lăng cho biết: Hàng năm, Hội Nông dân xã đều phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu

chính đáng đến các chi hội và hội viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được tăng cường và đổi mới theo hướng chú trọng về chất lượng, nâng cao chất lượng hội viên và tăng trưởng quỹ Hội. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững đã lan tỏa rộng khắp do Hội Nông dân xã thường xuyên hỗ trợ và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với khoa học, giống, vốn để phát triển sản xuất, nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại đã nuôi con đặc sản có hiệu quả và thu nhập cao. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt, để giúp các hội viên có điều kiện phát triển sản xuất chăn nuôi, Hội đã đứng ra tin chấp các hội viên được vay vốn từ các ngân hàng, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Trong đó, tin chấp với các ngân hàng như Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay trên 4 tỷ đồng. Các tổ vay vốn đã làm thủ tục công tác kiểm tra, đơn đốc, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích yêu cầu, bảo toàn nguồn vốn vay. Cùng với hỗ trợ hội viên vay vốn với lãi suất ưu đãi, Hội còn phối hợp mở 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 100 lượt hội viên. Từ những kiến thức được tập

huấn, nhiều hội viên đầu tư chăn nuôi gà, trâu, bò và cá cho thu nhập từ 50 - 150 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn Hội có 9 mô hình trồng thanh long ruột tím, ốt; 16 mô hình nuôi ếch, ốc bươu, ba ba... Thành lập 1 tổ HTX với 21 hộ tham gia; 1 tổ chăn nuôi lợn nái

bảo vệ môi trường có 15 hộ tham gia.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Vũ Lăng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tăng

cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tham gia kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất.

MẠNH THẮNG



Mô hình trồng thanh long ruột tím của anh Lê Văn Dẫn (thôn Thường Kiệt, xã Vũ Lăng).